



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชน**  
**เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป**  
**เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา คือ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ได้ดำเนินการรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลชน จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร มีมติให้ความเห็นชอบ และเมื่อมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

๓. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ แต่อยู่ระหว่างหรือ ก.อบต. จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหารือของ ก.อบต. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร มีมติเห็นชอบ

๔. ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้...

๔. ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงชน

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สังกัด	คะแนนเต็ม (๓๐๐ คะแนน)				คิดเป็นร้อยละ	สอบได้ลำดับที่
				ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)		
๑	๐๑	นายขจรยศ คำสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด อบต.ดงชน	๖๔.๐๐	๗๔.๐๐	๙๔.๕๐	๒๓๒.๕๐	๗๗.๕๐	๑

(ลงชื่อ).....



(นายสิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน